

Số: /BC-UBND

Khánh Sơn, ngày tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

**Giải trình ý kiến, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri
với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND huyện)**

Căn cứ Báo cáo số 135/BC-MTQVN - BTT ngày 19/5/2021 của Ủy ban MTTQVN huyện về tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo kết quả giải trình ý kiến, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Nông nghiệp

1.1. Đầu ra sản phẩm

Cử tri trên địa bàn huyện đề nghị các cấp quan tâm đến đầu ra nông sản tránh trường hợp “được mùa mất giá”.

Với kiến này, để tìm đầu ra cho nông sản đặc biệt là trái sầu riêng trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, UBND đã phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai thực hiện các giải pháp đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị, chợ, các nhà hàng, điểm tham quan du lịch,... đến nay nông sản của nông dân huyện Khánh Sơn đã được người tiêu dùng và du khách ưa chuộng. Bên cạnh đó, công tác quảng bá thương hiệu các nông sản cũng được UBND huyện quan tâm, thường xuyên giúp nông dân giới thiệu hình ảnh, con người, thiên nhiên Khánh Sơn đến với du khách du lịch,...

Để tiếp tục hỗ trợ, tiêu thụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch của Khánh Sơn đặc biệt là trái Sầu riêng đến với người dân và du khách, UBND huyện đã giới thiệu Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu tại tỉnh Bến Tre khảo sát thực tế những diện tích sầu riêng trên địa bàn huyện và làm việc trực tiếp với Hợp tác xã Sơn Bình để công ty có kế hoạch ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản lâu dài và ký kết theo từng năm đối với các Hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức phiên chợ nông sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm góp phần giải quyết đầu ra nông sản cho người dân trên địa bàn huyện, dự kiến vào ngày mùng 04 đến ngày mùng 08/8/2021 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên UBND huyện đã hoãn không tổ chức phiên chợ nông sản năm 2021.

Đối với sản phẩm Mía tím do ảnh hưởng dịch bệnh hoạt động giao thương, thu mua và tiêu thụ chậm hơn so với các năm, giá Mía có giảm so với cùng kỳ các năm trước. Trước đây nguồn thị trường tiêu thụ Mía tím chủ yếu

vận chuyển đi các tỉnh phía miền trung bán cho các tàu đi biển và các Chợ đầu mối phía Nam, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 các tỉnh này đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, các chợ đầu mối phía nam đóng cửa dừng hoạt động, nên dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ cây Mía tím. Tuy nhiên UBND huyện đã chủ động kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ngành và các tổ chức chính trị xã hội, quan tâm kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ mía tím trên địa bàn huyện. Trong tháng 09/2021, được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh (*Sở Nông nghiệp & PTNT; Tỉnh đoàn, Yên sào Khánh Hòa; Sanest Khánh Hòa và các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh*) đã quan tâm kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ Mía tím Khánh Sơn và đã hỗ trợ tiêu thụ trên 300 tấn Mía tím trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện cơ bản đã giải quyết được đầu ra, đối với Sầu riêng không có tồn đọng; phần còn lại các loại trái cây khác như (Bưởi, Mãng cụt, Chôm chôm, Chuối) bà con vẫn đang chăm sóc thu hoạch và tiêu thụ; đối với Mía tím đã tiêu thụ được trên 75% sản lượng chỉ còn lại một ít diện tích khoảng 30ha ở xã Ba Cùm Bắc và Tô Hạp.

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục kiến nghị các Sở Công thương; Sở Truyền thông – Thông tin; Sở Nông nghiệp & PTNT; các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện đến với các kênh tiêu thụ như các trung tâm thương mại, chợ đầu mối và các doanh nghiệp phân phối, đơn vị bán lẻ trong và ngoài tỉnh. UBND huyện triển khai thực hiện các giải pháp kêu gọi hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ, đề ra các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất theo các tiêu chuẩn để phù hợp theo nhu cầu thị trường góp phần ổn định đầu ra nông sản. Đồng thời sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ các chủ thể, HTX, THT tham gia các chương trình Ocop, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap; đưa các sản phẩm nông sản của huyện lên quảng bá trên các trang Web, các sàn Thương mại điện tử; Sàn Ocop; Chợ nông sản Khánh Hòa. Đăng ký cấp mã số vùng trồng một số sản phẩm như Sầu riêng, Bưởi..., góp phần đưa sản phẩm nông sản vào tiêu thụ tại các kênh Siêu thị, các sàn thương mại ...

1.2.Nước sinh hoạt nông thôn

Cử tri hai xã Sơn Bình và Sơn Trung phản ánh: “Hiện nay, một số hộ dân trên địa bàn xã Sơn Bình và xã Sơn Trung đang thiếu nước sinh hoạt, người dân phải sử dụng nước suối để sinh hoạt hàng ngày; vì vậy, cần có giải pháp khắc phục tình trạng trên”.

Nhận thức được tầm quan trọng của nước sinh hoạt đối với đời sống sinh hoạt của người dân, trong nhiều năm qua, UBND huyện đã triển khai đầu tư gần như hoàn thiện mạng lưới nước sinh hoạt khắp toàn huyện; Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay, tại một số khu vực, người dân vẫn còn thiếu nước sinh hoạt; vì vậy, UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo đầu tư các hệ thống nước sinh hoạt trên địa bàn huyện, trong đó có hai xã Sơn Bình và Sơn Trung, cụ thể:

- Đối với xã Sơn Bình: UBND huyện đã đầu tư nâng cấp 02 hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Sơn Bình, cụ thể:

+ Công trình: Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thôn Cô Lắc do UBND xã Sơn Bình làm chủ đầu tư, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước cho người dân trong khu vực xã.

+ Công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Xóm Cỏ do Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư, đến nay đã thi công hoàn thành và đã bàn giao cho UBND xã Sơn Bình đưa vào quản lý, khai thác sử dụng trong tháng 10, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho thôn Xóm Cỏ và thôn Liên Hòa xã Sơn Bình.

- Đối với xã Sơn Trung: Qua khảo sát hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung đã hư hỏng, xuống cấp đã lâu, nguồn nước cấp của đầu mối hiện nay, không đảm bảo nguồn cấp cho người dân của xã. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã, cần phải nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên do nguồn kinh phí đầu tư của huyện còn hạn chế, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ, sớm đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Sơn Trung, để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân được dùng sớm; bên cạnh đó vì trong thời gian chờ đầu tư công trình Hồ chứa nước Sơn Trung do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, phải mất từ 3-4 năm mới hoàn thành, khi đó thì mới có thể đầu nối vào hồ chứa để cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã.

1.3. Điện phục vụ sản xuất

Cử tri xã Sơn Hiệp kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ tưới tiêu cho cây trồng vào mùa khô tại xã Sơn Hiệp.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng KT&HT chủ trì, phối hợp với UBND xã Sơn Hiệp tiến hành khảo sát các khu vực mà cử tri xã kiến nghị. Qua khảo sát, hiện nay, khu sản xuất Gu Đơn và khu sản xuất thôn Hòn Dung đi Tà Gụ chưa có hệ thống điện phục vụ tưới tiêu cho cây trồng của bà con. UBND huyện đề nghị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, tiến hành khảo sát và có biện pháp phủ lưới điện để phục vụ sản xuất khu vực trên nói riêng và tất cả các khu vực có nhu cầu trên địa bàn toàn huyện nói chung.

2. Lĩnh vực Đầu tư

2.1. Hạ tầng đường bộ

Cử tri xã Sơn Hiệp kiến nghị cần mở rộng đoạn đường nối từ tỉnh lộ 9 đến thác Tà Gụ xã Sơn Hiệp.

Đối với kiến nghị này, UBND huyện giải trình như sau: tuyến đường nối từ tỉnh lộ 9 đến thác Tà Gụ xã Sơn Hiệp có tổng chiều dài trên 5km; Trong năm hai năm 2017-2018, UBND huyện Khánh Sơn đã đầu tư nâng cấp đường vào khu du lịch thác Tà Gụ với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng. Hiện trạng tuyến đường hiện nay còn tốt, đảm bảo cho việc lưu thông, đi lại của bà con Nhân dân.

Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn cho việc lưu thông, đi lại của bà con Nhân dân trên địa bàn và du khách đến khu du lịch thác Tà Gụ; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... Hiện nay, UBND huyện Khánh Sơn đang đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án từ tỉnh lộ

9 kết nối đến khu Du lịch Thác Tà Gụ như dự án Mở rộng đường từ tỉnh lộ 9 đi thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp (tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ đồng) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp (TMĐT 25 tỷ đồng) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Dự kiến sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua sẽ tiến hành đầu tư xây dựng.

- Cử tri các xã Sơn Lâm, Thành Sơn, Ba Cạm Bắc kiến nghị Nhà nước làm đường vào khu sản xuất để thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa tránh bị tư thương lợi dụng vấn đề vận chuyển khó khăn để ép giá.

Đối với kiến nghị này UBND huyện giải trình chung kiến nghị cử tri xã Sơn Lâm, Thành Sơn, Ba Cạm Bắc như sau: Trong thời gian qua, UBND huyện đã triển khai đầu tư một số dự án đường vào khu sản xuất trên địa bàn huyện; đồng thời, cũng kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án đường vào khu sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn. Hiện nay trên địa bàn huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư lớn, trong đó nguồn vốn ngân sách có hạn nên còn một số tuyến đường vào khu sản xuất tại một số xã, thị trấn chưa thể triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho bà con sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp tại các khu vực xa trung tâm, UBND huyện đã rà soát, xây dựng danh mục đề xuất đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững... Hiện nay các Sở, ban ngành cấp tỉnh đang hoàn thiện tham mưu UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục đầu tư. Sau khi có thống nhất về danh mục và hỗ trợ nguồn vốn đầu tư của các cấp có thẩm quyền, UBND huyện sẽ tiến hành triển khai thực hiện xây dựng.

2.2. Công trình giáo dục

Cử tri xã Sơn Bình, xã Sơn Trung kiến nghị “Hiện nay, trường THCS Sơn Lâm, trường Mầm non Vành Khuyên và trường tiểu học Sơn Trung hiện nay đã xuống cấp cần được xây mới để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh”.

Đối với kiến nghị này, UBND huyện giải trình như sau: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiến hành khảo sát, đánh giá toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng của các trường trên; sau khi kiểm tra, thực trạng hiện tại của các trường trên như sau:

- Đối với Trường THCS Sơn Lâm: Trường THCS Sơn Lâm nằm tại trung tâm xã Sơn Lâm. Trường có quy mô 233 học sinh/8 lớp. Cơ sở vật chất trường, lớp tương đối ổn định, đảm bảo đủ cho việc dạy và học. Cụ thể: hiện có 08 phòng học; Khu phòng học chức năng, khu làm việc (mới được xây dựng năm 2020) và các công trình phụ trợ khác.

Tuy nhiên, khối 08 phòng học (nhà cấp 4) đã xây dựng từ năm 1998 đến nay đã xuống cấp. Hiện nay dự án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 Cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025; đã được UBND huyện phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư đã triển khai xong các bước thiết kế kỹ thuật, đang trình phê duyệt dự án đầu tư; dự kiến đến khi được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn sẽ tiến hành triển khai thi công xây dựng.

- *Đối với Trường Mầm non Vành Khuyên, xã Sơn Bình:* Nhà trường có quy mô 266 cháu/9 nhóm, lớp. Cơ sở vật chất trường, lớp tương đối ổn định, đảm bảo đủ cho việc dạy và học; hiện có 09 phòng học; Khu phòng học chức năng, khu làm việc (các công trình này mới đầu tư xây dựng năm 2018) và các công trình phụ trợ khác.

Hiện tại có 03 phòng học (nhà cấp 4) đã xây dựng từ năm 2003 nay đã xuống cấp nhưng vẫn còn sử dụng an toàn, chưa cấp thiết như một số công trình khác, do đó trong những năm qua, Phòng Giáo dục & Đào tạo chưa đưa vào danh mục cấp thiết phải tu sửa gấp; vì vậy UBND huyện chưa có kế hoạch thực hiện; trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo khảo sát và tham mưu cho UBND huyện để tiến hành bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tiến hành sửa chữa.

- *Đối với Trường tiểu học Sơn Trung:* Trường Tiểu học Sơn Trung nằm tại thôn Ma O; ngoài điểm chính, trường còn có 01 điểm phụ tại thôn Tà Nĩa. Trường có quy mô 228 học sinh/13 lớp; cơ sở vật chất nhà trường chưa đảm bảo đủ cho việc dạy và học. Nhà trường chưa có khu nhà làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng học chức năng còn thiếu nhiều, khuôn viên nhà trường chật hẹp. Để đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường, hiện nay UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ mở rộng khuôn viên trường cụ thể như sau:

+ Về khuôn viên nhà trường: Đang làm thủ tục hồ sơ xin mở rộng thêm 1.350m² (mở rộng về phía bắc khu đất do trường Trung cấp nghề DTNT quản lý).

+ Về đầu tư xây dựng: Đang triển khai xây dựng 02 phòng học và khu nhà làm việc với tổng kinh phí 3 tỷ đồng bằng kinh phí do Tổng Công ty Khí Việt Nam CTCP (PV GAS) tài trợ, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Đồng thời trong giai đoạn 2021-2025, UBND huyện dự kiến bố trí 04 tỷ đồng nguồn vốn phân cấp huyện để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường; Hiện nay dự án đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 Cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; đã được UBND huyện phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 10/9/2021.

2.3. Về thu hút đầu tư

Cử tri trên địa bàn huyện đề nghị cần có chính sách vận động, thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa bàn huyện để giải quyết nhu cầu lao động tại địa phương”

Đối với kiến nghị này, UBND huyện giải trình như sau: Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo định hướng cơ cấu kinh tế mà Đại Hội đảng bộ lần thứ XV đề ra, trong thời gian qua UBND huyện đã có nhiều hình thức kêu gọi đầu tư phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch; Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát tiến hành lập các dự án đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch.

- Trên lĩnh vực đầu tư dịch vụ Du lịch: hiện nay đã có các Công ty như: Công ty TNHH Naraland Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và du lịch ANEX Việt Nam, Công ty TNHH Tài nguyên Quốc tế Việt Mỹ... đến xin chủ trương khảo sát lập dự án du lịch trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Trên lĩnh vực đầu tư Nông nghiệp: Đã có các cá nhân, tổ chức đến đầu tư lập HTX nông nghiệp, tổ hợp tác tại xã Ba Cạm Bắc, xã Sơn Hiệp; bước đầu tiến hành sản xuất các loại nông sản đặt trung, sau đó sẽ xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu...

Trong thời gian đến UBND huyện sẽ có nhiều giải pháp để mời gọi đầu tư như: Làm tốt công tác quy hoạch, đầu hạ tầng cơ sở; Đơn giản hóa các thủ tục hành chính phù hợp pháp luật trong công tác quản lý lĩnh vực đầu tư. Có chính sách tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương, mời gọi đầu tư trên các phương tiện truyền thông. Tổ chức đào tạo nghề để đáp ứng phục vụ trên các lĩnh vực kêu gọi đầu tư...

3. Lĩnh vực Quy hoạch

3.1. Quy hoạch sử dụng đất

Cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị “cần quy hoạch rõ giữa đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện để người dân yên tâm sản xuất”.

Vấn đề này, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn. Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn Tô Hạp và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; rà soát đối chiếu với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các quy hoạch chuyên ngành liên quan theo Luật Quy hoạch để đề xuất cấp trên quy hoạch chuyên mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sản xuất nông nghiệp thụ hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước và trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao phát triển kinh tế hộ gia đình cải thiện đời sống. Hiện nay, công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng

đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn đã lập xong, UBND huyện trình HĐND huyện Khánh Sơn xem xét thông qua (tại kỳ họp thứ ba). Sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét phê duyệt theo đúng quy định.

3.2. Quy hoạch chợ Sơn Lâm

Cử tri xã Sơn Lâm kiến nghị “cần có kế hoạch di dời chợ Sơn Lâm đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn giao thông trong những lúc học sinh tan trường vì hiện tại chợ đang gây cản trở trường học”.

Đối với kiến nghị này, UBND huyện giải trình như sau:việc di dời chợ Sơn Lâm là không khả thi theo kiến nghị của cử tri, vì muốn di dời chợ đến một vị trí khác sẽ liên quan rất nhiều yếu tố: như quỹ đất để bố trí, nguồn vốn để đầu tư, vị trí thuận tiện cho tiểu thương và người dân trong vùng.... để giải quyết vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí chợ Sơn Lâm như cử tri ý kiến. UBND huyện đã đầu tư xong công trình: Vĩa hè dọc tỉnh lộ 9 xã Sơn Lâm (đoạn từ km48+800-Km49+00, bên trái và bên phải tuyến)đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn về việc giải trình kiến nghị của cử tri giữa người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, phục vụ kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận: VBĐT

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- TT. UBMTTQVN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND&UBND;
- Lưu VT, Huyện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Đông